



พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการและการแสดงอาวุธ Defense & security 2017 โดยมี พลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ให้การต้อนรับและร่วมชมนิทรรศการในครั้งนี้ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ อิมแพค เมืองทองธานี

**“กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน”**

ติดตามข่าวประจำวัน ทอ. หรืออ่านย้อนหลังได้ที่ [www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx](http://www.rtaf.mi.th/th/Pages/DailyNews.aspx)

ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ มอบโล่รางวัลการควบคุมมาตรฐานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐



พลอากาศเอก พงศธร ไชยเสน ประธานคณะที่ปรึกษากองทัพอากาศ มอบโล่รางวัลการควบคุมมาตรฐานดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๐ ให้แก่หน่วยขึ้นตรงกองทัพอากาศ ที่ได้รับรางวัลการควบคุมมาตรฐานดีเด่น เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมสำนักงานที่ปรึกษากองทัพอากาศ

เสนาธิการทหารอากาศ รับการเยี่ยมคำนับจากเจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ กองทัพอากาศสิงคโปร์



พลอากาศเอก วันชัย นุชเกษม เสนาธิการทหารอากาศ รับการเยี่ยมคำนับจาก Colonel Kelvin Fan เจ้ากรมยุทธการทหารอากาศ กองทัพอากาศสิงคโปร์ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องรับรองพิเศษ ๑ กองบัญชาการกองทัพอากาศ

พิธีเปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์



พลอากาศโท สิทธิชัย แก้วบัวดี เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๖๑ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องสักรทวาราช กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ



ขอเชิญชวน ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ครอบครัว ทอ. และประชาชนทั่วไป เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ พระมหาธาตุพนมเมทนีดล นภพภูมิสิริ ได้ที่ <http://phramahathat.com> หรือสามารถสแกน QR CODE เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ ได้เช่นกัน

### ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ ออกสำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่



ตามที่กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศแจ้งเตือนภัย เรื่องพายุติเปรสชั่น บริเวณอ่าวไทย ซึ่งคาดว่าจะขึ้นฝั่งบริเวณ จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอาจทำให้เกิดฝนตกหนักในพื้นที่เป็นบริเวณกว้าง ในการนี้ นาวาอากาศเอก อนุรักษ รมณารักษ์ ผู้บังคับการกองบิน ๗ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ สั่งการให้ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๗ จัดเจ้าหน้าที่ ออกสำรวจพื้นที่ อำเภอท่าฉาง, อำเภอวิภาวดี, อำเภอไชยา และ อำเภอท่าชนะ เพื่อติดตามสถานการณ์น้ำ ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ เป็นการเตรียมความพร้อมในการวางแผนการช่วยเหลือ พร้อมทั้งเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้อย่างทันที่ ทั้งนี้ ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

### กองบิน ๒๓ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ ไทยเบฟ ร่วมใจต้านภัยหนาว ปีที่ ๑๘



นาวาอากาศเอก สรพัฒน์ เพ็ชรมงคล เสนาธิการกองบิน ๒๓ ร่วมพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวตามโครงการ ไทยเบฟ ร่วมใจต้านภัยหนาว ปีที่ ๑๘ ให้กับพี่น้องประชาชน โดยมีนายวัฒนา พุฒิชชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ โรงเรียนบ้านผาทอง ตำบลผาสุข อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี

### ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ สำรวจและติดตามสถานการณ์น้ำ



ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๕๖ จัดเจ้าหน้าที่ออกสำรวจ และติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เฝ้าระวัง และพื้นที่ใกล้เคียงกองบิน ๕๖ เพื่อเตรียมวางแผนให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ ยังคงติดตามสถานการณ์สาธารณภัยอย่างใกล้ชิด พร้อมให้ความช่วยเหลือ และบรรเทาสาธารณภัย ให้แก่พี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อให้พี่น้องประชาชนได้รับความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้หากประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือหรือได้รับความเดือดร้อน จากภัยต่างๆ สามารถติดต่อได้ที่ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ โทร. ๐ ๒๕๓๔ ๒๐๙๖

**สำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ สัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ ณ ศูนย์การสงครามทางอากาศ**



พลอากาศตรี อตินันท์ จารยะพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคลังสมองกองทัพอากาศ เป็นประธานในการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกำหนดแนวทางการติดตามสถานะแวดล้อมทางด้านยุทธศาสตร์และหลักนิยม วิวัฒนาการทางด้านเทคโนโลยีการบินและอวกาศ และเทคโนโลยีทางทหาร โดยมี นาวาอากาศเอก สุพจน์ เต่าทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ ให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ จังหวัดนครราชสีมา

**พิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดศูนย์การสงครามทางอากาศ**



นาวาอากาศเอก สุพจน์ เต่าทอง รองผู้อำนวยการศูนย์การสงครามทางอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศให้กับนายทหารสัญญาบัตร สังกัดศูนย์การสงครามทางอากาศ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมศูนย์การสงครามทางอากาศ จังหวัดนครราชสีมา

**กองบิน ๒๑ ต้อนรับคณะผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพมหานคร**



นาวาอากาศเอก ฐานันตร์ ทิพเวส ผู้บังคับการกองบิน ๒๑ ให้การต้อนรับ นาวาอากาศเอก Albert H. Fitts ผู้ช่วยทูตทหารสหรัฐอเมริกา ประจำกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะ เยี่ยมชมกิจการกองบิน ๒๑ เมื่อวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ กองบิน ๒๑ จังหวัดอุบลราชธานี

สทภคณออมทรัพย์กองบัญชาการกองทัพอากาศ จำกัด กำหนดจัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันพฤหัสบดีที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ น หอประชุมกานตรัตน์ ขอให้สมาชิกลงทะเบียน พร้อมทั้งนำบัตรประจำตัวข้าราชการมาใช้เป็นหลักฐาน เพื่อรับค่าพาหนะฯ (๒๕๐ บาท) ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๐๙.๓๐